

ชื่อวิชา : การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
ชื่อหัวเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกศึกษาต่อ  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่  
ชื่อผู้จัดทำ : ดวงตา เงินอ่อน รหัส 9004 99 38  
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิชา : ผศ.อภิญาณา ศกุนตนาคลาก  
ปีการศึกษา : 2540

### บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยวิธีการทำการวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  
แนวโน้มในการตัดสินใจของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเลือกศึกษาต่อใน สายสามัญ  
สายอาชีพ และที่มีต่อการไม่เลือกศึกษาต่อ ว่ามีจำนวนเป็นเท่าใด พร้อมทั้งเหตุผลในการตัดสินใจ โดย  
กลุ่มประชากรเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตอำเภอเมือง  
เชียงใหม่ จำนวน 19 โรงเรียน ใช้วิธีแจกแบบสอบถาม ใช้แบบสอบถามทั้งสิ้น 532 ฉบับ สถิติที่ใช้  
ความถี่และร้อยละ

ผลการศึกษาที่ได้ นักเรียนผู้ทำการตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจำนวน 308 คน  
เป็นอัตราร้อยละ 57.9 เป็นเพศชาย 224 คนเป็นอัตราร้อยละ 42.1 อายุโดยเฉลี่ยของนักเรียนอยู่ที่ 14 ปี  
นักเรียนส่วนใหญ่กำลังศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร์-คณิต จำนวน 279 คน เป็นอัตราร้อยละ 52.4 ผลการเรียน  
ในภาคเรียนที่ผ่านมาของนักเรียนโดยเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 2.00 - 2.50 และ 3.00 - 3.50 มีจำนวน 126 คน  
และ 118 คน เป็นอัตราร้อยละ 23.7 และ 22.2 ตามลำดับ นักเรียนที่ตัดสินใจศึกษาต่อมีจำนวน 525  
คนเป็นอัตราร้อยละ 98.7 มีเพียง 7 คนที่ตัดสินใจไม่ศึกษาต่อ ด้วยเหตุผล ฐานะยากจนและผลการ  
เรียนไม่ถึงเกณฑ์ นักเรียนที่ตัดสินใจศึกษาต่อ ส่วนใจตัดสินใจศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อและเลือกสถาบัน มาจาก ความชอบของตัวนักเรียนเองเพื่อสนอง  
ความต้องการในระดับสนองความต้องการความมั่นคงปลอดภัย(Safety Needs) และระดับสนองความ  
ต้องการเกียรติยศชื่อเสียง(Esteem Needs) การเตรียมตัวในการศึกษาต่อของนักเรียนคือ การเรียนกวด  
วิชา นักเรียนมีความเห็นว่าการเรียนเพิ่มเติมวิชาพื้นฐานสายอาชีพมีความจำเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะควรจัดกิจกรรมในการเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนเพื่อลดการเรียนกวดวิชา เช่น การแข่งขันทางวิชาการภายในและระหว่างโรงเรียนขึ้น พัฒนาทักษะของฝ่ายแนะแนว สํารวจความต้องการของนักเรียนที่มีต่อฝ่ายแนะแนวเพื่อปรับปรุงให้เด็กมาใช้บริการของฝ่ายแนะแนวเพิ่มขึ้น จัดการเรียนการสอนพื้นฐานสายอาชีพเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนจะได้มีความสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป มีความเห็นว่าควรจะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนักเรียนในเขตชนบท เพื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนในเขตเมือง และ ศึกษาถึงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อฝ่ายแนะแนวเพื่อทำการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน.